

ข้อควรคิดในการเลี้ยงไก่

โดย

นายบิยะ ชัยสิทธิ์ยุทธการ D.V.M.

กองทดลองและค้นคว้า กรมปศุสัตว์

อุปสรรคอันสำคัญยิ่ง แชนง หนึ่งใน การเลี้ยงไก่ ขึ้นอยู่กับโรคระบาด นักเลี้ยงไก่ที่ประสงค์จะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมมัก เพื่องานอดิเรกก็ดี ต้องรู้เคล็ดลับ มีไหวพริบฉลาดพอที่จะสังเกตลักษณะ อาการของไก่ที่ตนเลี้ยงว่าผิดปกติจากเดิมอย่างไร เช่น มีเสียงดังครกครากขณะหายใจ หนำซ้ำคลา อจจาระร่วง หงอยซึม เบื่ออาหาร ชอบซุกหัวหลบหน้าไม่ร่าเริง ไข่เล็ก อจจาระร่วง ไก่แคะแค้น ไข่ขี้กบเขียว และอื่น ๆ เหล่านี้ย่อมแสดงถึงการผิดปกติมีโรคเกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่ไม่ชัดเจนต่อความสังเกตหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อมหมายถึงความเสียหายอย่างใหญ่หลวง บ่อทองอันเป็นความหวังในตาภักอัน มาจากผล แห่งการเลี้ยงไก่ ย่อมสลายไปโดยมีมีวันจะไ้คืน การฝึกหัด เลี้ยงไก่โดยประสงค์กับ นักเลี้ยงไก่สำหรับบ้านเรามาแล้วหลาย ท่อหลายท่าน ผู้เขียนใคร่ขอบรรยายถึงเหตุการณอันน่าสลดประมาณ ๖-๗ ปีที่ผ่านมา ความจริง

ระยะนั้น เจ้าหน้าที่กองทดลองและค้นคว้ากรมปศุสัตว์ (แผนกวิชาโรคสัตว์เคมี) ยังขาดผู้ชำนาญการชันสูตรโรคไก่ เคยมีเจ้าของไก่ส่ง ไก่ป่วย ไปให้เราชันสูตร เพื่อต้องการทราบถึง สาเหตุ ที่แท้ จริง ของโรค เพื่อจะ ใ้คิดหา ทาง ป้อง กัน โรค อย่าง ถูกต้อง พวกเราก้ ำแรงไปเท่าที่เรารู้ เรา สามารถ เข้มแข็งทำหรับตำราคนให้เท่าที่ระสะดวก แล้วก็แจ้งแก่เจ้าของไก่ว่าเป็นหวัคข้าง นิวคาสเซิลข้าง อหิวาต์ข้าง คัยใหญ่ข้างอะไรทำนองนี้ โดยมิได้ทำการชันสูตรอย่างแยบยล เยี่ยง เขาทำกัน ใน ประเทศ ที่เจริญแล้ว เช่นมีการแยกเชื้อทางจุลินทรีย์, วิสา, รา ตลอดจนการทดลองอื่น ๆ อย่างครบถ้วน ช่นนี้ เรา เจ้าหน้าที่กองทดลองและค้นคว้าปัจจุบันชอบอมรับฝึกในพฤติการณ์ที่แล้ว ๆ มา ทั้งนี้เพราะมาตรฐานและระเบียบการศึกษาทางการสัตว์แพทย์ของเรายังล็ก ล้นไม่ ทัน ต่อเหตุ การณแห่ง โลกการสัตว์แพทย์ในยุคปัจจุบันนี้ของ อารยะประเทศ

การให้ความช่วยเหลือจาก ทางประ
 โยชั่มเรา สอนเราให้มีความรู้
 เครื่องมือเครื่องใช้อันทันสมัย นัย
 ๒๑๕๓ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
 ไทย ไร่ขันธ์ เกษรติ เช่น สมาชิกแห่ง
 ชาติประชาชาติ ผลแห่งการเป็นสมา
 ความหวังของเราทางด้านวิทยาการ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ วิทยาลัยและสหรัฐ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ใน ความ ทด ลง ว่า ด้วย
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ทาง เศรษฐกิจ และเทคนิคใน
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ สหรัฐอเมริกาได้มีส่วนร่วมมอกับนานา
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ชาวอเมริกันได้มอบให้องค์การ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ในกรงวอชิงตันเป็นผู้ดำเนินงาน
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ องค์การ M.S.A. นี้ได้มอบให้คณะ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ศึกษาค้นคว้า เศรษฐกิจและ วิชาการ ของ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ อเมริกา (STEM) ไปร่วมมือกับประ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ชาติ ๗ ภูมิภาคกิจการให้ขึ้นไป ตามข้อตก
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ทางฝ่ายไทยก็ได้ตั้งคณะกรรมการคำ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ความ โคร ง การณ์ ช่วย เหลือ ทาง
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ เศรษฐกิจและวิชาการ (ก.ศ.ว.) เข้าร่วม
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ STEM ในการนี้ประเทศไทยจึงได้
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ๗ ภูมิภาคเทคนิค สาขาต่าง ๆ มา ร่วมคำ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ การ

ปศุสัตว์อัน เป็นสาขาหนึ่ง แห่งการ เกษตรกร
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ไร่ขันธ์การ พิจารณา ปรึช ปรัง ช่วย เหลือ จาก
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ องค์การแห่งนี้ โอกาสอันดีถึงเนรมิตรได้
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ มาถึงมือพวกเราแล้ว เราขอด้วยไว้ทันที
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ เนื่องจากผลแห่งข้อตกลงนี้เอง เราจึงได้รับ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ มา ช่วย และ ทาง แสดง
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ความคิด เติมพูน เกยว กับ งานทาง เทคนิค
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ยิ่งกว่านั้นเราจึงได้รับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ สัตวแพทย์จาก F.A.O. มาร่วมด้วย ได้มี
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของเราไปต่างประเทศ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ เพื่อ ศึกษานำ วิทยา การ แผล นใหม่ จาก
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ยุโรปและสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นประโยชน์
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ทกสาขาทางปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ของตกลง
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ และค้นคว้า กรมปศุสัตว์หลายท่านได้รับ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ การสนับสนุนจากท่านอธิบดี(ชนวิจิตรพาหน
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ การ) ให้ไปศึกษางานด้านต่าง ๆ เพื่อจะ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ได้นำมาใช้ ให้เหมาะสม สำหรับเมืองเราต่อไป
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ท่านผู้อ่านและผู้สนใจที่เคารพรัก โปรด
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ฟังเรื่องที่ผู้เขียนจะ ได้บรรยาย ดังกล่าวแล้ว
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ข้างต้น แล้วลองพิจารณาว่า การปฏิบัติ
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ อย่างง่าย ๆ อย่างที่เรียกว่าขอไปทีก่อนหน้า
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ ๗ จะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การ M.S.A.
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ และ FAO อย่างลุ่ม ๆ กอน ๆ แค่นั้นหลัง
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ นั้น เปรียบเสมือนจกต่างซึ่งยังคงฝังแน่น
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ อยู่ในจิตสำนึกของ เจ้าของไก่ หลาย ท่านนั้น
 ๒๑๕๓ ๒๔๕๓ แหะละ คือชะนวนตกก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ

ใจซึ่งกันและกัน ไคเคียมชอบพาทอขบเนองๆ
 ระหว่างเขาหน้าท กรมยศส์ทวกับเขาของไก
 ผู้มาทักท้อขอขยาไปไซ้ เป็นคนว่าเมื่อใครบ
 วัคซันชนกปลกขงกันโรคนิวคาสเซิลไปไซ้
 แล้ว ทำให้ไซ้ไกลกลงข้าง ทายข้าง คุ่ม
 โรคไม่ได้ข้าง ทำให้โรคแพร่ข้าง บางท่าน
 อุดส้าหอย ไททเขิน อมพาธิอัน เป็นผล ของ
 การใช้วัคซันทเจ้าขงรับไปไซ้ โดยกล่าว
 ว่า น้แหละคือผลของการใช้วัคซันทเรา
 ผลิตขนละ อะไรท้านองน ฝ้ายเจ้าหน้าท
 ของเราก้เถว่า สงสัยว่าคงมีโรคเกิดอยู่
 ก่อนแล้วในเถ้าข้าง มพยาธิข้าง ไทไม่สม
 มรณข้าง ให้อาหารไม่ถกส่วนข้าง อนามย
 ไมคขาง เมื่อนาวคซันไปไซ้จึงมอการแพ
 ธิเกิดขน ฝ้ายเจ้าของไกก้ว่า ถ้าเซนนม
 ทองทรวสุขภาพไกทกทวหรือ และถาม
 ไทเขินเรอนรอยเรอนพนจะท้ออย่างไร อะไรๆ
 หมอกล่าวว่ามีโรคอยู่ก่อนแล้ว สุขภาพไม่สม
 มรณ ถ้าเซนนนไม่ซ้คางไม่มีใครเลี้ยงไก
 แทจรงอาจมีโรคซนคอนอยู่แล้วกไค แทจะ
 เป็นอะไรไม่มีใครทรายในขณะนั้น ผู้เขียน
 เองก มีคแปก ค้านจริง ๆ เพราะ ระหว่างการ
 คึกษา ในมหาวิทยาลัยกมี ไทมี อาจารย์ผู้ไค
 สอนเกี่ยวกับโรคไก้เลย ทังๆที่โรคไก้
 บัจขบนนผอยมากมายและ ทียงไม่ทรายออกก
 ยงมี เจ้าหน้าทของเราและผู้เขียนทองคน

หาจากอาจารย์ ทไรทวคน ค้อหนังสือท
 ทางๆ การร้จากค้ำรากส์ การร้จากตาและ
 วัคค้ำทวขมอเองไม่ได้ ฉะนนความท
 ใจจึงยังคงมออยู่ตลอดมา กระจนนกกว
 เรากมีไค่ขงนอน ใจปล้อยให้ บัญห่านผ่านไซ้
 ง่ายๆตรงข้มกถข้วยกนคึกททำ ร่วมมอ
 อย่างไกลซิกเคว้งเควคเพื่อจะขบบัญญัติ
 วจได้ นนคือเหตุการณทเกิดขนนานมาแล้ว
 ซ้รายขงกว่านออก นกเลี้ยงไกขนน่าซ้
 ประชาชน ขกข่ง นยถอ ขนาค ซนอาจารย์ม
 ความรู้ ความ สามารถ ในการเลี้ยง ไท เขิน
 พิเศษ เลียงมานานย ทนสมยเสมอ เจ
 ทอส์ ซวคทวขการเลี้ยงไกมาอย่างไซ้ไกไซ้
 แทขจะลมหทงขน แคขคนท้านผู้นนกลา
 เป็นเควขข้วยขๆไปแล้ว นนคือผลแห่งการ
 ทอส์ท ไม่ยอมถอขหลัง และท่ายสคความ
 ล้าเรจกคคอยู่ในอ้งมือของเขออย่างง่าย ผู้
 เราก้ล้ง กล่าวนาม ณ บคคน ค้อ คุณเซค
 มนิกานนท กิไล ๑๐ ถนนกรงเทพฯ คอน
 เมือง ค้านขวมอ เรองเคมมว่า เมอ
 ๒๔๕๒ คุณเซคเลี้ยงไกไว้จำนวนมากเรอน
 พนๆ โดยส่งไกจาก ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 พนธิ Hanson มาหลายแม่ มี certificate
 วับริงมาทว ราคาคเฉลี่ยตัวละไม่ต่ำกว่า
 ๑๐๐๐ บาท นอกนนกมีไกพนธิ Leghorn
 ซนคทกคคแล้วหลายรอยทว นนกลเลี้ยงไก

ขอช้อ อยุ่ เสมอ ๆ คุณเช็ก มี โรง
ขนาด ๕ - ๕ โรง
แม่ไก่ใหญ่เลี้ยงไว่ ทางหาก โรง
ไว้สำหรับไก่รุ่น ไก่สาวซึ่งเมื่อโต
จะถูก ส่ง ไปยัง โรงแม่ ไก่ เพื่อ
เลี้ยงลูกเล็กเป็นแม่พันธุ์ ต่อไป

๒๔๕๒ น คุณเช็กทราบว่ากรม
การปศุสัตว์มีวัคซีนใหม่ป้องกันโรคนิวคาส
เซิลซึ่งได้ส่งจากประเทศฟิลิปปินส์
และ นักเลี้ยง ไก่หลายท่าน ได้มาขอ
เจ้าหน้าที่ไปช่วยทำให้ แต่เนื่องจาก
ขาดเจ้าหน้าที่ ขาดรายได้นั้นนำวิธีให้และ
ส่งไปทำเอง ซึ่งผลก็คอมตาย่าง แสดง
ให้เห็นประสาทย่าง และทรอคมมาก

๒๔๕๓ ที่ โรงไก่ รุ่นเกิดมี โรค
คอมตายเป็นจำนวนมาก คุณเช็กได้รีบมา
ขอซื้อวัคซีนแพทยของท่านทางกรมปศุสัตว์
ที่วิทยาลัย ให้ช่วย นำยามา ปลูกของ
วัคซีน แต่ผลก็ ไร่ขยักไม่มอะไร่ขยัก ไก่
คอมตายอยู่เรื่อยมา ความกลุ้มใจทวชน
จึงมาขอรับการเสยทรัพย์ คุณเช็กได้
นำเจ้าหน้าที่ของกรม ปศุสัตว์ออก
เจ้าหน้าที่ทางกรมก็ ไก่นำยาไป
แถมว่า การปลูกวัคซีนครั้งแรก
หลังจากการปลูกวัคซีนครั้งแรก

หลัง ก็มีได้ทำให้การตายหยุดชงักลงหรือ
มีทว่าจะขยข สำหรับผู้เขียนเองก็ขยขขระ
เพราะผล ของการ ทดลอง ที่เราปฏิบัติในห้อง
ทดลองนั้นได้ผลดีจริง ไม่มีไก่ตายเลยสัก
ตัว พดถึงการแพยัก ไม่มี เสยจนตัวเคียว
ในที่สุด คุณเช็กได้ส่งไก่ที่ยังค้อยจากโรง
ไก่ขยขมา ให้ผู้เขียน ๆ ก็ทดลอง ทำ ตามวิธี
ต่าง ๆ ต่อหน้าคุณเช็ก ปรากฏว่า ไก่ที่ส่งมา
นั้นให้ความ ค้มต่อ โรคนิวคาสเซิล ได้ดีมาก
ถ้าเช่นนั้นไก่ในเส้าคุณเช็กก็ต้องเป็น โรคอิน
แน แต่จะเป็นโรคอะไรนั้นยังไม่ทราบ จาก
นั้นประมาณ ๑ เดือน โรคก็ส่งขยลง ปรากฏ
ว่ามไก่อคตายอยู่ขยขมาก คุณเช็กกล่าว
อย่างท้อ ใจระคนกับ ความหม่น หมองเขา ๆ
ว่าเขาได้ทำการขยขขยถึงขยขขขขข ๗-๘
ชั้น สำหรับใส่ทรายไก่ซึ่งมักจะขยขออกจาก
โรงไก่ ไป ทง ในคอน เข้า วันละ ๑๐๐ ตัว
๒๐๐ ตัวหรือกว่า นั้นทุก ๆ วันจน เกอขยขขม
ได้ใช้น้ำยามาเชอโรค และทำความสะอาด
อย่างคทุกครั้งที่นำไก่ไปทง กระนั้นคคคค
เช็กขยข กล่าวขยขขน อย่างอาหาญ ทระเสยข
ต่อไป อย่างไร่ก็ตามแม่ไก่โรงที่ไก่อคขยข
ไว้แต่ขย ๒๔๕๒ ไม่มีขยขหรือตายเลย เว้น
แต่โรคคอมตายเท่านั้น ขณะนั้นเส้าคุณเช็ก
ทกเป็น เษ้าสาย คายบรรดานัก เลยง ไก่ทงทง
กรง ได้มีการ วิพากขยวารณ ถกเสยขข

บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนสาเหตุมานะแห่งโรค
 ร้าย น คอ หน้า ท่านผู้ ใหญ่ กระจกรวง เกษตร
 หลายท่าน ปัญหาที่ยกขึ้นพิจารณา คือ ทำ
 ไม่ไถ่จางมากมายทั้งๆ ที่เจ้าหน้าที่ช่วย
 เหลือเต็มที่ ขอนไม่ มีท่านผู้ ใดคอยได้
 เพียงแค่ อ้างว่า ในต่างประเทศที่ ไซ่วคชิน
 ชนคน เช่น ฟลลิต ยีนส์ สิงคโปร์ อินโด
 เนเซีย อินเดย์ ก็ไม่เห็นมีปรากฏว่าตายเช่น
 นี้ ผลสะทอน อนัน เชนเทศ ไทหนักเลย ใโกท
 เลียงฮอยแล้วหรือที่กลางคกจะเลียงเกิดกระส่า
 ระสายไม่กล้าลงทน คุ้มยเกรงจะไค้รับ
 ความผิดหวังเช่นเคยกับคุณเชิด ตอนนั้น
 เรืองก็ชักเขาไป แต่บรรรคานกเลียงไค้ยัง
 ห้วนใจอยู่มาก ไค้มี การ ชมนมกันบาง
 โอกาส เพศสืบสวนสังเกตความเคลือบไหว
 คว้า โรคท่านองนี้จะเกิดชนที่เลาของใครอีก
 ไค้จะเข็นผู้ ไค้รับ เคะระห้จาก โรควายร้ายนี้
 ซ้ำเข็น วายท ๒-๓-๔ และค่อๆ ไป ขณะ
 นนวดชนท ผลทชน ทกรม ปศุสัตว์ เป็นหมัน
 ไม่มันกเลียงไค้เข็กไปใช้ เพราะเกรงว่าจะ
 เกิดเสียหายชน แต่กยังมีสัตว์แพทย์ขอเข็ก
 รัยไปใช้ต่างจังหวัดข้างแต่ไม่ส มากนถ เจ้า
 หนาท ของ เรา ไค้ รัย ผลิต วัคชินเชช ทายท
 เรียกว่า Crystal violet ช่วยทนต์ ผลทไค้
 รัยมีอยู่ข้างแต่ยังไม่อยู่ในชนคนถ เรืองท
 นองนทาไค้ส่งขงเียงขดงแคนนไม่ เกษะบุญ

เหลือ โรคระบาดเขียงนี้ไค้ส่งขไปประมา
 บเคษ ประวบกับกรมปศุสัตว์ไค้รัยเจ้า
 ทจาก องค์การ อาหาร และ เกษตร (FAO)
 ผู้เขียวชาญโรคไค้ Dr. Campbell และ
 ประเทศ อังกฤษ ให้มาช่วยเหลือ ใน ก้าน
 เป็นเวลา ๑ ปี มีทนต์ Dr. Campbell
 ลาจากเราไป โรคก้งกล่าวไค้อยุคชน
 แล้วราวกลางปี ๒๔๙๕ ทฝังธน
 คุณเจริญ เกิดมณ ซึ่งเจ้าของไค้นำวัค
 ไปปลูกเองแล้วเกิดตายชนอย่างอนาถ
 เขียง ในขณะนั้นก้อยู่ ในต่าง ประเทศ คก
 วิชาศนสูตร โรคไค้ และ การ ผลิต วัค
 ช้องกนโรคไค้ไค้รัยทนต์สอพิมพ์ ๒
 จาก เจ้าหนาท รวมงานกับผู้เขียง ทนต์
 พิมพ์ก้งกล่าวไค้ลงขบทความ วัพาถ วัระ
 การ ไซ่วคชิน อย่างครนเครง เรือง
 ทท่า จะลุดลาม ไทใหญ่ไค้แทนขว่า เป็นก
 Dr. Campcell ไค้คคคลายปัญหาไค้รัย
 เรียบร้อย มีคณนนถเลียงไค้ทงหลาย
 จะเขมาว่า วัคชินชนทปลูกช้องกนโรค
 คาสเชล ทกรม ปศุสัตว์ผลิตชนนนถและ
 ทัวทไปฆ่าไค้ของเขาดะ อย่างโรคไค้
 Campbell ก็ ไค้ สืบ ส่วน วัค ชิน และ
 ทายแล้ว แต่สาเหตแต่จริงขงมคณ
 เรือขมา ผู้เขียงไค้ปรกษาทารอกขผู้
 ชาญโรคไค้หลายท่านในสหรัฐอเมริกา

เรื่องการตายของไก่ดังกล่าว พร้อมทั้งไก่อันย่นหนังสีส้มพื้ของเราให้ดู ก็ได้รับคำตอบทรงกัน และโรค ทดกเพ่งแสงมากที่สังเกตคือโรคหลอดลมอักเสบคักค้อ หรือโรคอวัยวะหายใจเรื้อรังคักค้อ หรือโรคเป็รกไก่อ่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ นอกนั้นอาจมีโรคอื่นแทรกด้วย ผู้เขียนได้ซักไซ้ไล่เรียง จาก ผู้ ชำ นานู เหล่าน นถง วิชิตวรา และ วิชิต สกร ไรค่าง ๆ จึง กล่าว จน เป็นที่พอใจ หวังที่จะช่วยนักเลี้ยงไก่ของเราให้เลี้ยงไก่ไปโดยราบรื่น อันเป็นการทองควายนโยบาย ส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์ ของ รัฐบาล และให้สมกับเจกนังงานของท่าน อธิบดี กรมปศุสัตว์ที่โตทรงปณิธานไว้ ผู้เขียนได้เก็บทางกลบดงเมืองไทยเมื่อคณย ๒๔๕๖ และไก่เข้าปฏิบัติงานการชันสูตรโรคไก่ กองทดลองและค้นคว้า กรมปศุสัตว์ทันที และก็ได้ค้นพบโรคคักค้อที่คักไว้งริงกิงคาค คือโรค หลอดลม อักเสบ คัก ค้อ เมื่อ วันที่ ๓ เมษายน ๒๔๕๖ และโรคอวัยวะหายใจเรื้อรัง คักค้อ ประมาณ ๒ - ๓ เดือน ต่อมาตระหงัยคนผู้เขียน ได้พบแล้วว่าโรคดังกล่าวตรงกับมอญทั่วไปในพระนคร แต่เราพากันมองข้าม ความ สำคัญ ของโรค ทั้งสองนี้ไปเสีย ทั้งนี้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั่นเอง ผู้เขียนเข้าใจว่า โรคไก่ที่เกกขนทเถา

คุณเช็ก ในครั้งกระนั้น มี ที่ทำชวน ให้ คิดว่า เป็นโรคหลอดลมอักเสบคักค้อ เพราะเป็นในไก่ที่มอญน้อยไก่แสดงอาการแพ่ หงอย แคระแวงน แล้วตายในที่สุด ทว่าโรคตายก็มิสุขภาพ ไม่ สมบูรณ์ นน คอ เหตุการณ์ ใน อักคักททรง อยู่ในความทรงจำของเรา บัคนเรามาร่วมกันหาทางคิดไก่ไข่อย่าให้ โรคร้าย น้อยตชุนอกเหมือนครั้งที่แล้วมา เพื่อช่วย ให้การเลี้ยงไก่เมืองเราเป็นลาสัน ก็เยี่ยมสม กษัตริย์ชาติ ได้ ส่งเสริม ให้ ประชาชน นิยม การเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันกันเถิก

ถ้าหากนไปผู้เขียนใคร่ บรรยาย ถึง อันตรายและผลเสีย หายที จะเกิด ขน เนอง จาก หลอดลมอักเสบคักค้อ "Infectious Bronchitis" เป็นอันคัยแรกก่อน ต่อไปจะไต่ บรรยายถึงโรคอื่น ๆ ที่พบใหม่ ๆ ในโอกาส หลัง

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อกืออะไร

โรคหลอดลมอักเสบคักค้อ คือ โรคระบาดร้ายแรงของไก่นิกหนึ่ง ซึ่งในสหรัฐอเมริกาได้พัยมานานแล้ว นักค้นคว้าโรคไก่ ได้รายงานในปี ๑๙๓๑ เป็นรายแรกคือ Dr. Sehalck & Dr. Hawn ในมลรัฐคาโกก้า ภาคใต้ โรคนี้เป็นโรคหนักเลี้ยงไก่ชาวอเมริกันถลัวกันมาก กล่าวโดยทั่ว ๆ ไป อาการที่แสดงที่เห็นชคัมเกาะโห หอบ หายใจ

มีเสียงคล้ายอะไรซัก ขวาง อยู่ในท่อ หายใจ
 เยื่ออาหาร สำหรับลูกไก่มีกระไวต่อการติด
 เชื้อ และระแคะงอาการหงอยไม่ว่าแรง
 ไม่มีแรงกระพือปีก น้ามืดโรคนแพร่
 อย่างรวดเร็ว ถ้าสังเกตให้ถี่จะทราบได้ไม่
 ยากนัก บางตัวแสดงอาการขวมบริเวณ
 โพลองอากาศใต้ลูกตา การตายของโรคน
 เมืองเรามาแล้ว แต่ไม่มีใครทราบคิด
 ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย การระบาศของโรคน
 บางครั้งไก่แสดงอาการอ่อนมาก ยากต่อการ
 สังเกตได้ จนกระทั่งผู้เลี้ยงเองก็มักจะ
 มองข้ามเสีย เห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญ แต่
 บางรายที่ระบาศมากในฝูงไก่ เจ้าของก็
 เข้าใจเอาเองว่าเป็นหวัด คงหายไปไม่ช้า
 อาการ โรคน มักจะสับสนกับ โรคนิวคาสเซิล
 เพราะ แสดงอาการคล้าย กันมากอย่าง แยก
 กันไม่ออก นอกจาก การ ทดลอง ในห้อง
 ทดลองเท่านั้น

ความรู้เท่าไม่ถึงการของนักเลี้ยงไก่

เล่าที่มีโรคหลอดลมอักเสบ ติดต่อกัน
 ระบาดอยู่ก่อนแล้ว ก็มักจะมีโรคนิวคาสเซิล
 เกิดซ้ำขึ้นอีกในบ่อกๆ ไป คล้ายกับเป็นวง
 จวนแห่งการเกิดโรค โดยที่เจ้าของไก่เองก็
 คาดไม่ถึง มีทางเดียวเท่านั้น คือเจ้าหน้าที่
 ในห้องทดลองที่จะทราบได้ว่า โรคนิวคาสเซิล

นานมาแล้วในบ่อกๆ ในเวลานั้นๆ ความ
 เสียหายของโรคนิวคาสเซิลสำหรับไก่ ๑๐ อาทิตย์ขึ้นไป
 ไปนั้นตายน้อยมาก ตัวที่แพกเช่นเพียงการ
 เจริญเติบโตช้ามาก เป็นการเปลืองเวลา
 และค่าอาหารโดยใช่เหตุ

ในฝูงไก่ไข่ ผลได้จากไข่ลดลงอย่างเห็น
 ถนัด เบื่ออยู่เช่นนานคง ๑ ถึง ๒ หรือ ๔
 เดือน บางเล้าอาจไม่ได้รับไข่เลยก็ได้ (Dr.
 O.H. Peterson of Dr. Salsbury's Lab-
 oratories at the Dixie Poultry Exposition,
 Asheville N.C. last September 17) ยิง
 กวานัน ไข่ที่ใคร่ยกมีขนาดเล็กลง คุณภาพ
 เสื่อมและฟัก ไม่ออก Dr. B.S. Pomeroy,
 Head Dept. of Bacteriology แห่ง Uni-
 versity of Minnesota กล่าวว่าในฤดูหนาวปี
 ๑๙๕๒-๑๙๕๓ เล้าไก่รวม ๗๐% มีโรค
 ทางอวัยวะระบบหายใจติดต่อกันแพร่ มาก มาย
 ผู้ทำการชันสูตรโรคไก่ หลาย ท่าน เห็นพ้อง
 กันว่าไก่เป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะระบบ หายใจ
 เสีย ๕๐% และแหล่งชันสูตรโรคอีกหลาย
 แห่งในมลรัฐนอร์ทดาโคตาทำการทดสอบแล้วและได้
 รายงาน ได้ผลว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบ
 ติดต่อกันเสีย ๕๕% และเป็นโรคนิวคาสเซิล
 เพียง ๕% เท่านั้น (Abstract from Minnesota
 Farm & Home Science Vol. X No. 3
 pp. 6-7 May 1953) โรคนิวคาสเซิล

ซึ่งทำให้เกิดโรคอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ลูก
ไก่อาจแสดงอาการภายใน ๑๘-๓๖ ชั่วโมง
เพราะระยะฟักของเชื้อไวรัสานรวดเร็วมาก

การตายของแม่ไก่ที่ติดโรคนั้นน้อยมาก
แต่ไข่ที่ลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ ไข่อาจลดลง
เหลือ ๑๐ หรือ ๒๐% หรือบางรายไข่อาจลด
ลงถึง ๐% นานประมาณ ๒-๓ วัน แม่ไก่
มักจะมิใช่หลุดออกมาจากกันโดยไม่มี
เชื้อโรคไข่ บางครั้งเปลือกอ่อน บาง หยาบ
ไข่ไก่ที่ร่วงอยู่นานนับเป็นวันอาทิตย์ หรือ
เดือน มียางเล้าเท่านั้นที่ไข่ที่คนคดขยัก

ยิ่งกว่านั้น คุณสมบัติภายในของไข่ก็
เสื่อมไป กล่าวคือไข่ขาวในไข่อาจมีลักษณะ
สีนวลและมันน้อยมาก ซึ่งผู้ซื้อไข่เองก็มัก
จะถือว่าเสมอๆ เถ้าไก่มั้โรคคนเกิดจนรวม
๑๐ ถึง ๕๐% ไม่สามารถผลิตไข่ได้อีก
และก็เป็นกรยากที่จะคัดตัวที่ติดโรคทิ้งถ้า
เลี้ยงอย่างชนิกปล่อยเป็นฝูงเดียวกัน เพราะ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะภายนอกก็เห็นปกติก็
เห็นหงอนแดง สันหอยปากและแข้งก็ปกติ
ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงจนผิดสังเกต กระดูกแข็ง
ชวานกกว้างล่างออก กระเพาะอาหารก็มี
อาหารแข็งเต็ม ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติ
แต่ไก่มักจะบินขึ้นไปบนรังไข่เสมอๆ สันเสียง
ก็ดังทำราวกับจะออกไข่ แต่ไม่ออก มี

ทางเคียวเท่านั้นที่จะเลือกไก่ตัวที่ไม่ออกไข่
คัดทิ้งได้โดยวิธี ขยซึ่งทรง เคียวเสีย ๒-๓
อาทิตย์ก็ทราบผลได้ หากได้ทำการเขี่ย
ทราบตัวที่ไม่ไข่คงแล้ว จะพบว่ารังไข่ปกติ
ก็ไข่แดงก็ เว้นแต่แสดงลักษณะผิดปกติ
เกิดชนกที่หน้าไข่ซึ่งไข่แดงไม่สามารถผ่าน
ไปได้ เมื่อฤดูหนาวในปี ๑๙๕๒-๑๙๕๓

บริษัทอุตสาหกรรมไก่ในมลรัฐ Minnesota
ประสบความเสียหายอย่างยับเยินเนื่องจาก
โรคทางอวัยวะระบบหายใจ จำนวนฟาร์ม
ไก่ครึ่งครึ่งแห่งมลรัฐในโครงการเสียหายโดย
ไม่มีทางเลี้ยง บางแห่งมีโรคหลอดลมอักเสบ
ถึง ๙๐% ในการนี้ห้องทดลอง
ชันสูตรโรคแห่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ
Minnesota Livestock Sanitary Board,
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ท้องถิ่น, ผู้รับจ้างฟัก
ไข่ และ Country Agricultural Agents
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโรคที่ระบาด น้อย่างร้าย
แรง นัยอมแสดงถึงความร้ายแรงและผล
เสียตลอดจนความเคียดร้อนต่างๆ ของโรค
นี้

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
ทำให้ผลได้เสียหาย

ไก่จำนวน เกินกว่าหนึ่ง ในสามในมลรัฐ
Minnesota ซึ่งมีจำนวนเกินกว่า ๕ ล้านตัว
(รวมถึงลูกไก่ ไก่กระทง และแม่ไก่)

ไก่ตายเป็นจำนวน มากและ ไข่ลดลงอย่างน่า
 ใจหาย เฉลี่ยแล้วเจ้าของได้รับความเสียหาย
 จากแม่ไก่ของเขาตัวละ ๑ กอตลาด ขณะ
 หนึ่งโรคเกิดขึ้น ซึ่งผลแห่งการระบาดครั้งนี้
 กระทำให้รัฐต้องขาดเงินไปถึง ๕ ล้านหมาย
 ความรวมทั้งไข่และลูกไก่ที่ตาย คิดเป็น
 เงินไทยกอลด่าละ ๒๐ บาท เป็นเงินถึง
 ๑๘๐ ล้านบาท ความเสียหายนั้นเมื่อคิดให้
 ละเอียดลงลงไปอีกแล้ว มาจากหลาย
 ทางด้วยกัน เช่นคุณสมบัติของไข่เสีย
 หมดไป ไก่ไข่ได้น้อยกว่าที่ควรได้ น้ำหนัก
 ไข่ตกไป เฉลี่ยไหลละ ๖๐ กรัม ไข่ที่ได้ออก
 รมนเมื่อนำไปฟักก็ไม่เป็นตัว ปลูกเนื้อไข่
 ไก่ครบปี ควรขายไป ในกรณีท้องรับหา
 ไก่ใหม่มาเลี้ยงแทนเร็ว เกินกำหนดไม่เลี้ยง
 เหล่านี้คือความเสียหาย หากได้คิดหักความ
 สักหรือของโรงเรือนรวมด้วยอีก ๑๐% แล้ว
 ย่อมทว่าความเสียหายมากชนิดนี้ จากการ
 สืบวิจัยใน ๑๙๕๒-๑๙๕๓ ขณะที่มี
 โรคระบาดนี้ พบว่ามีโรคนิวคาสเซิลและ
 ไข้หวัดแทรกด้วย เพียง ๑๐% นอกนั้นที่
 เหลือ ๙๐% เป็นโรคหลอดลมอักเสบที่
 ก่อของไก่ ซึ่งโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่สำหรับ
 อเมริกา และก็ได้ทำความเสียหายในลูกไก่
 และไก่ไข่อยู่เสมอมาทุก ๆ ปี

Louis M. Hurd (Extension Assistant
 Professor of Poultry Husbandry, Cornell
 University) กล่าวว่าโรคหลอดลมอักเสบ
 นี้ก็คือเป็นโรคที่มีความรุนแรงต่อลูกไก่ ทำ
 ให้ฉันทรายสูงมาก และยิ่งกว่านั้น ความ
 ผลรัฐต่าง ๆ ที่เขียนผ่านไป ปัญหาเรื่อง
 โรคหลอดลมอักเสบ นี้คิดค่อนข้างเป็น ปัญหาที่
 จะอยู่ในอันดับหนึ่งในกระบวน โรคระบาดอัน
 ร้ายแรงอื่น ๆ

พดถึงการป้องกันแล้ว เขามักนิยมทำ
 กัน ๓ วิธี ดังนี้

วิธีที่ ๑ ปล่อยให้โรคเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
 ทว่าที่โรคแล้วจะคุ้มโรคได้ ยิ่งกว่า
 นั้นยังอมโรคไวแพร่ไปยังตัวที่ใดอีกด้วย

วิธีที่ ๒ โดยใช้เชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบ
 ที่คัดต่อที่มีความร้ายแรงสูง เป็นตัวสำหรับ
 สร้างความคุ้มโรค ซึ่งเป็นวิธีเก่าที่ใช้มา
 นานแล้ว

วิธีที่ ๓ โดยใช้เชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบ
 ที่คัดต่อที่มีความรุนแรงอ่อน เป็นวัคซีน ป้องกัน
 โรค

หลายปีมาแล้วที่ Professor Erwin
 L. Jungherr และ Roy E. Luginbuhl
 University of Connecticut, Storrs
 Agricultural Experiment Station, Storrs
 Connecticut ได้ทดลองทำให้เชื้อไวรัสโรค

ของกลมอึกเสียดคือให้ออนลง โดยรับ
 ยืนมาจาก Dr. Henry Van Rockel
 Massachusetts Experiment Station
 Amherst, Massachusetts ในที่สุดก็ได้รับ
 ความสำเร็จสามารถนำมาใช้เป็นวัคซีนป้องกัน
 โรค หลอดลม อักเสียดคือได้ โดยใช้ใน
 สัปดาห์แรกแค่อายุ ๑ วันขึ้นไป แต่ควร
 ใช้เมื่อไก่อายุได้ ๕-๑๐ วัน เพราะไก่
 แข็งแรงกว่า แม้กระทั่งในไก่ที่เลี้ยงไว้
 โดยเขาใช้ ก็สามารถทำได้ แต่ทางที่ดีควร
 ให้เสิร์ฟเรียบร้อยภายใน ๓๐ วันก่อนจะ
 ปล่อยให้เขาคด และเขาคิดว่า บัค
 วิลล์ หลอดลม อักเสียดคือชนิดซึ่งแก่เกิน
 ไปของ Dr. Henry Van Rockel
 Dr. Erwin L. Jungherr และ Roy
 E. Luginbuhl ได้ผลิตวัคซีน Dr. Salsbury
 Laboratories Charles City, Iowa ไก่

ทำการทดลองมาเป็นเวลานาน ไก่ใช้ไก่ทกล
 ลอง รวมทงสั้นกว่า ๒๐ ล้านตัว และได้
 กระทำกันตาม มลรัฐ ต่าง ๆ รวมกันถึง ๒๐
 มลรัฐ ปรากฏผลคือกันว่า ไก่ทกลอง
 นั้นปลอดภัยจาก โรค หลอดลม อักเสียดคือ
 ยิ่งกว่านั้นยังได้ทดลอง ทำการผสมเชื้อไวรัส
 หลอดลม อักเสียด ชนิดอื่น นรวม กับไวรัส นิว
 คาสเซิล ชนิดหยอก จากเวลานำมาใช้ในโลก
 ไก่ก็ใช้สะดวก โดยวิธีหยอกจากหรือหยอก
 ตา ผลก็ได้รับเป็นที่พอใจมาก และบริษัท
 Dr. Salsbury's Laboratories ก็เพิ่งได้
 รับอนุญาตจาก Bureau of Animal Industry
 (B.A.I.) ให้ผลิตเป็นสินค้าได้เมื่อปลายปี
 ที่แล้วเอง (๑๙๕๓) ประมวลผลของการ
 ทกลอง ณ มลรัฐ ภาควิชาแห่ง สหรัฐอเมริกา
 ที่ได้นำวัคซีนชนิดที่ความแรงอ่อนไปใช้ใน
 ท้องที่เท่าที่คนได้ ปรากฏดังนี้

จำนวนไก่ที่ใช้วัคซีน จำนวนไก่ที่ไม่ได้ใช้วัคซีน

จำนวนไก่ที่ทกลอง	๑,๑๗๑,๘๐๐	๑,๐๐๔,๒๖๔
อายุเมื่อขาย (วัน)	๗๓	๗๕
น้ำหนักเฉลี่ยขณะขาย (ปอนด์)	๒.๕๕	๒.๘๐
น้ำหนักอาหารที่ใส่ก่อนน้ำหนักตัว ๑ ปอนด์	๓.๐๑	๓.๐๒
อัตราการตายจากสาเหตุอื่น ๆ (เปอร์เซ็นต์)	๓.๕	๗.๑

จากสถิติที่ขอมแสดงให้เห็นว่า วัคซีนป้องกันโรค หลอดลม อักเสียดคือ ทำให้
 อายุยืน มีได้ผลเสียหายแก่ไก่เลย ทุกอย่างเป็นไปตามปกติและเรียบร้อยก็ นานัก
 ผลิตใช้วัคซีนนี้ไม่ลด การตายก็น้อยกว่า เช่นนี้ ขอให้นักเลี้ยงไก่บ้านเราคิดตามผล
 ของวัคซีนต่อไป เพราะเป็นวัคซีนใหม่ที่สุดเพิ่งจะเริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกา

ความเห็นของผู้เขียนสำหรับเรื่อง

๑. ผู้เขียนมีความเห็นว่า การชันสูตรโรคเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่จะไขปัญหาเรื่องการระบาดของโรคไก่อันเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงไก่เป็นข้อแรก จากการศึกษาและงานที่ผู้เขียนได้ผ่านมา ตลอดจนได้ไต่ถามเจ้าหน้าที่จากองค์การ FAO ที่ช่วยเราทั้งหลายมานานละในปัจจุบันนี้ และจากปากคำผู้ทรงคุณวุฒิ หลาย ท่าน ที่ ผ่าน งาน เชน นิค การสัตว์แพทยต่างประเทศมาแล้ว ก็ได้ความทรงเห็นว่า สำหรับเรื่องไก่อันนี้ ไม่มีสถานใดเขาทำการรักษาไก่อันเลย นอกจาก จะหาทางป้องกันเท่านั้น เว้นแต่สัตว์เล็กชนิดอื่น เช่น สุนัข แมว ถึง ชะนี ฯลฯ ที่ควรแก่การรักษา ไก่ทุก ๆ ตัวที่ผู้เลี้ยงนำมาควรจจำเป็น ต้อง ทราบ ประวัติ ตลอดจน ลักษณะภายนอกเป็นข้อแรก ที่ จะ ช่วย นำ ไป สู่ การชันสูตรโรคที่ถูกต้อง ขึ้นต่อไปถึงมอผ่า ทราบเพื่อศึกษาถึงเวลาที่เกิดจากอวัยวะภายใน เพื่อช่วยให้การชันสูตรเป็นไปสมเหตุสมผลขึ้น ชนสัตว์หายก็คือการแยกเชื้อในห้อง ทก ลอง เชน เครื่อง ช ซาก อัน สัตว์ หาย การ รักษา นี้ ไม่เป็น แต่ เพียง ไก่ บัวย จะ อมโรคไว้แพร่ต่อไปเท่านั้น ยังเป็นการเปลืองโดยใช่เหตุ พุทลงค่ายาแล้วก็ไม่คุ้มค่า ไก่

ที่หายแล้วก็ไม่สมควร เขาไว้ทำพันธุ์ก็ไม่เหมาะสม คุณภาพเสื่อมลง (ผู้เขียนหมายถึงโรคระบาด) ท่านอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคย กล่าวว่า การรักษาโรคไก่อันที่เขยเม คือ ขวาน ซึ่งก็เช่น การสมจริงด้วยทุกประการ ฉะนั้นจึงใคร่ขอวิงวอนคหบดีรืค่าท่านผู้เลี้ยงไก่ทุก ๆ ท่าน โปรดอย่าส่งสารไก่บัวยของท่านเลย โปรดใช้ ขวาน แทนยารักษาโรคไก่อัน ผู้เขียนใคร่ขอความร่วมมือกับท่านอีกคร้งว่า หากได้ส่งไก่บัวยหรือไม่บัวย แต่ไม่ใช้มายังเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อรับการชันสูตรแล้ว ก็ควรยอมให้เจ้าหน้าที่เขยชากคนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาทาง ป้องกัน โรคที่ จะ ระบาด มายัง ส่วนใหญ่ในเล้าของท่านก็ถือว่าเป็นไหนดๆ และยิ่งไปกว่านั้น โรคระบาดไก่อันเรายังไม่ทราบสาเหตุ จากการ กลยณะ ภาย นอก ก็ มี มาก มาย เช่น โรค Laryngotrachitis, Newcastle, Bronchitis, Psittacosis, Blue Comb, Avian Encephalomyelitis, Thrush, Plague. และอื่น ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจาก วิสา รา และอื่น ๆ อย่างน่ากลัวทงสิ้น ยิงกว่านั้นยังเป็นการเขยชโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ ใด ทำการ สอย สวน ทก ลอง คันคว่าหาทาง ที่จะ ช่วย ท่าน ให้ ท่าน ใด ทราบสาเหตุที่แท้จริง เพื่อกำล้ง ไก่ ของท่านจะ

โดยประสพผลสำเร็จสมประสงค์ การทรงใช้
 วัสดุเขียนจะอาจหาญทำแก๊สวาง คนเดียวให้
 สำเร็จได้หรือไม่ จำเป็นต้องมีการร่วมมือ
 ทดถวญจนเจ้าหน้าทเทษนคด้วยกัน เพื่อ
 ความวิวัฒนาการ คำนการ เลี้ยงสัตว์ชงชาน
 นี้ ใหญ่ให้ความร่วมมือสนขสนนเต็มท ซึ่ง
 สมกมนคอกกมทาทะสว่างชนกรรมอนเกิด
 รมกนทน หลงจาก เลาคณเชค เป็นแห่งแรก
 และกณเรชญน เป็นแห่งที่สอง ในระยะเวลาไม่
 สู่ทางนคเป็นทวอยางทคยง หากมิได้ Dr.
 Campbell ช่วยแก้ ไขเหตุการณ ในครั้งหลัง
 นี้แล้ว ผลสะท้อนกจะระยงมอกตามเคย นน
 คอ ปัญหาความมั่นคงในการเลี้ยงไก่และ
 สัตวอน ๆ การชดเชยโรคคยอมเป็นทยอม
 มกนแล้ววาม ยททาทอน สำคญ เป็น อนคย
 แรก ทะพคจนวนันคอะอะไร และจะไคทา
 ชารบองกนโดยถูกวิธีค่อไปภายหลง ความค้ำ
 และนำชองนายสัตวแพทยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. เรื่องคอดมานาทควระไคค้ำนง ฉง

คือความ สำคญของ โรค หลอก ลม อักเสบ
 ลคคองของไคค้ำนงค้ำล่าวมาแล้ว หากได้ม
 โอกาสทคคอกบ Dr. Van Rockel หรือ
 Dr. Erwin Jungherr หรือ Dr. Salsbury's
 Laboratories เป็นทาง ราชการ เพช ฮอร์บ
 Seed ไวรัสทเขา ไคทำใหม ความ แรง อ่อน

แลวนนนำมาไซเขยวคชนบองกนโรคระบาค
 อนรายนในเมืองเรวยาง กจะททำไคการ
 เลียงไคในเมือง เรว ไคผลค กวาท แลว ๆ มา
 และเมอไคมี โอกาสทคคอง ไซผสม ร่วม กน
 ไปกบวคชนนวิคาสเชิสชนคทคยอมก กง
 ทไคค้ำล่าวแลวชางทน กจะเปนกการท่นแรง
 งานและไคผลสองอยางในเวลาเคยวกน คอ
 คัมโรคไคทงนวิคาสเชิสและหลอกลมอักเสบ
 ทคคคอ เปรยบเสมอนอยงบชทเคยวเคยวไค
 นกสองทว ผู้เขียนพบแลววบคนมโรค
 หลอกลมอักเสบคคทระบาคอยทวไป และ
 พบวามอยแห่งหนชงเมอไคแยกเชอออกมา
 แล้ว ปรากฎวามความแรงอ่อนกวาทไคพบ
 จากแห่งอน ๆ และมีทวงวอาจจะทำเป็น
 วัคชนบองกนโรคคนไค ขณะนคาลงอยใน
 ชนทคคอง ในการนผู้เขียนคอง ไซไซและ
 ไคเป็นจำนวนมาก ชงในโอกาสค่อไปจะไค
 แรงผลชองการทคคองให้ ท่านผู้ สนใจ ทรวบ
 และคคควคองจะเป็นประโยชน์แก่ท่านอย บ้าง
 ไม่มากกนน้อย

๓. ประ การ สด ทาย ท จะ กล่าว ก คอ

สุขภาพ อนามย นกเขย นง สำคญ ควรรท นก
 เลียงสัตว์พงสงวรรณไว สัตวเลียงทกประ
 เททยอมคองไครับการ เลียงค และเอา ใจ ใส่
 ทวคกนทงใน คาน อาหาร และท อย อยางค
 ทคคองนยารักขาโรคเชนเคยวกบมนนย ชอ

ไหนก็เสียว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงก็คอยครของเรานั่นเอง ควรที่จะได้รับการประคบประหงมให้ดีที่สุด ซอนแนนอนเหลอเกิน ผลของการเลี้ยงสัตว์ของเรารุคหน้าอย่างไม่มัววันถอยหลังเป็นแน่

บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้อาภรณ์อันงามสง่า ใบหน้าเบิกบานแวววาว ดวงตาแจ่มใส แสดงถึงสภาพอันสมบูรณ์ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดบกพร่องขึ้นภายใน เช่น หัวใจพิการ ภัยเป็นโรค ปอดมีจุด ไตช้า อะไรเทอเกินเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นทมิฬความสมบูรณ์หาได้ไม่ เพราะโรคของทมิฬเล็ดลอด จำเป็นต้องมี การรักษาพยาบาลโดยถูกต้องอย่างใกล้ชิดชนิดนี้ การฉีดวัคซีนโรค การผลิตวัคซีนป้องกันโรคและสุขภาพอนามัยทั้ง ๓ ประการดังกล่าวมานี้ ก็จำเป็นต้องร่วมมือกันไป อย่างใกล้ชิด เห็นขยวแน่นอน ประการลูกโซ่หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมหมายถึงความพินาศกำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคนนั้น เรือนชั้นในเท่า

นั้นจะเป็นเครื่องวัดความเจริญทุก ๆ ด้าน คัดแต่จิตใจจนกระทั่งวิถีก่อสร้าง ตลอดจนสีอื่น ๆ ทุกประเภท อนโลมตามดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้เขียนคิดว่าผู้ที่ผ่านออกมคคณมาแล้ว ยิ่งมีมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ มาก เช่น เพื่อน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ แม้จะที่ใช้เงินเป็นจำนวนโกฏิหรือปฎิโกฏิ เราควรยอม อย่าประหยศในเรองเช่นนั้น ผู้เขียนเห็นด้วยกับการส่งข้าราชการของเรา ไปศึกษาต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก ๆ นี้ เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในวงราชการของเรา ควรที่จะสนับสนุนกันยิ่งขึ้นไปอีกทุกสมัย ขออย่างเคียวเท่านั้นคือ เมอออกมาแล้วต้องทำงานร่วมกันไป อย่างก้าวก้าวกัน แล้วแต่ความถนัดและความสามารถในหน้าที่ของแต่ละ บุคคล พาย ไปพร้อม ๆ กัน เช่นแล้ว การเลี้ยงไก่ หรือสัตว์อื่น ๆ ที่รัฐบาลได้ปลดปล่อยมาช้านานนั้น ย่อมมีฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน.

สมบัติของ
หญิง สมุด
กรมปศุสัตว์

Summary
**Infectious Bronchitis of Poultry
in Thailand**

This disease, the writer thought, had once been observed in 1950 in a poultry farm of Mr. Cherd Munikanon on Paholyotin Road, Bangkok. His observation then led to the suspect of an occurrence of some kind of infectious disease in poultry, as the following symptoms appearing in the sick birds especially in the young chicks, i.e. drooping of the wings, stunt in growth and finally death had been observed. Those recovered from the disease were in poor health.

After his return from the study of

poultry diseases in U.S.A. in 1953, he started his research as to the cause and existence of the disease again. In April of the same year, it was discovered that the disease he then suspected is widely known as "Infectious Bronchitis" and exists in this country where the poultry farming is popular. It should have been discovered sooner, but the importance of disease has generally been overlooked as no one ever thinks of its existence in Thailand. The symptoms and pathological alterations found in the chick embryos are similar to those found by the research workers elsewhere.
